

แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง บุญสม เกษะประดิษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก บุญสม เกษะประดิษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

4. เรื่องที่เล่า

จากการที่ข้าพเจ้ามีความสนใจในการทำวิจัย และได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ให้กับวงการวิชาการ ข้าพเจ้าได้นำมาเขียนเป็นบทความและได้ส่งบทความวิจัยนั้น ไปยังที่ประชุมนานาชาติ โดยในการจัดประชุมนานาชาติจะมีระบบในการคัดกรองบทความ โดยมีผู้อ่านและประเมินผลบทความที่ส่งไป และให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงบทความนั้นให้ดีขึ้น และเมื่อไปนำเสนอบทความในที่ประชุมยังได้รับคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมประชุม ก็จะนำข้อคิดเห็น และคำแนะนำต่างๆ มาปรับปรุงบทความ และนำส่งเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่อไป

5. ความเป็นมาของเรื่องที่เล่า

การเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) นั้นเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงหน่วยงาน เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อไปกับบุคคลในแวดวงวิชาชีพเดียวกันจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น

สืบเนื่องจากความสนใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยเฉพาะ และมีความต้องการจะเข้าใจในเรื่องดังกล่าว หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงได้มีการศึกษาค้นคว้า และเกิดเป็นการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน และแนวทางการแก้ไข

การนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศเริ่มต้นจากการดำเนินการวิจัย และได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าสนใจในการเผยแพร่ จึงเริ่มเขียนบทความ ทั้งนี้งานวิจัยโดยส่วนใหญ่ที่ทำ ข้าพเจ้าจะไม่รอให้สำเร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยคิดเผยแพร่ผลงานวิจัย แต่ในระหว่างการทำวิจัย จะพิจารณาประเด็นที่สำคัญ และเขียนออกมาเป็นบทความวิจัย โดยในระหว่างนั้นก็มีการค้นหาการประชุมนานาชาติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาในการส่งบทความ

หลังจากบทความได้ถูกเขียนและตรวจทานความถูกต้องของการอ้างอิง (Reference) ตามหลักการที่ที่ประชุมนานาชาตินั้นกำหนดแล้ว จะนำส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อทำการตรวจทานความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษ

นำส่งบทความไปยังที่ประชุมนานาชาติ โดยส่งใหญ่การส่งเป็นการส่งผ่านทาง Email ทั้งนี้ระบบการส่งบทความจะเป็นไปตามที่ที่ประชุมกำหนด

เมื่อได้รับการตอบรับ หรืออาจเป็นตอบปฏิเสธ ที่ประชุมจะส่งข้อคิดเห็นเพื่อแนะนำให้มีการปรับปรุงบทความให้ดีขึ้น

เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ กลยุทธ์ที่ทำให้เกิดความสำเร็จเกิดจาก การพิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้จาก Reviewers อย่างจริงจัง และทำการปรับปรุงบทความหลังจากนั้นตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่คิดว่าเหมาะสม และเมื่อทำการส่งบทความบ่อยขึ้น ก็จะมีผลทำให้เข้าใจว่า ระบบของการส่งบทความนั้นเป็นอย่างไร มีจุดใดบ้างที่เราต้องระมัดระวัง ทั้งนี้ต้องให้ความระมัดระวังกับกฎเกณฑ์ของการเขียนบทความ ซึ่งกำหนดเป็นการเฉพาะไม่ตายตัว ในแต่ละที่ประชุม

ผู้มีส่วนร่วม ในการทำให้เกิดความสำเร็จมีหลายท่าน ดังต่อไปนี้

1. นักวิจัยร่วม โดยปกติการทำวิจัยและการเขียนบทความจะมีนักวิจัยร่วม เนื่องจากจะมีความคิดเห็นที่สามารถแบ่งปัน มีการช่วยกันทำ มีการเสนอแนะและเสริมจุดอ่อนจุดแข็งในการทำวิจัยร่วมกัน ทำให้งานวิจัยมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

2. ผู้ช่วยอ่านบทความวิจัย ก่อนนำส่งที่ประชุมนานาชาติ โดยผู้ช่วยอ่านโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จึงจะได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการปรับปรุงบทความให้ดียิ่งขึ้น

3. ผู้ตรวจทานด้านภาษา ในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ควรมีผู้ตรวจทานด้านภาษาอังกฤษทำการตรวจทานบทความก่อนนำส่ง เพื่อให้การใช้ภาษามีความถูกต้องยิ่งขึ้น

อุปสรรคหรือปัญหา ในการทำงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการจัดสรรเวลาในการทำวิจัย เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลักมีอยู่เป็นจำนวนมาก การทำวิจัยต้องการเวลา ส่วนการเขียนบทความ ต้องการเวลาที่ต่อเนื่อง

แนวทางในการแก้ไข: พยายามจัดสรรเวลาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน จะทำให้การทำวิจัยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

7. ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ผู้เล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว

มีผลงานวิจัยผลแพร่ในที่ประชุมนานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2560 ข้าพเจ้ามีบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมนานาชาติ จำนวน 1 บทความ

การเรียนรู้ของผู้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้มีความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติทั้งใน Session ของตนเอง และ Session ของผู้อื่น ทั้งนี้ประสบการณ์ในการทำวิจัยของผู้อื่น ได้ต่อยอดความคิดให้กับข้าพเจ้า และสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่อง

จากการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ และมีความเข้าใจในระบบของการนำส่งบทความมากขึ้น แม้ในการประชุมนานาชาติจะมีการใช้ระบบที่แตกต่างกันบ้างแต่โดยหลักการแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันมาก เมื่อเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ จะทำให้ทักษะในการนำเสนอผลงานพัฒนาขึ้น มีความเข้าใจในรูปแบบการนำเสนอ การซักถาม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดียิ่งขึ้น

สรุป

การนำเสนองานวิจัยต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน เพราะมีขั้นตอนมากมายที่เกี่ยวกับตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเดินทาง การนำเสนองาน ฟังระลึกไว้เสมอว่า “หากคุณสามารถนำเสนองานวิจัยต่างประเทศภาคบรรยายได้ 1 เรื่องแล้ว คุณจะได้รับความภาคภูมิใจเป็นรางวัลตอบแทนในความอดทนและความทุ่มเทในที่สุด ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยผลักดันให้คุณเดินทางไปนำเสนองานวิจัยต่างประเทศครั้งต่อ ๆ ไปได้ง่ายกว่าครั้งแรก นั่นคือคุณได้ก้าวข้ามความกลัวในการนำเสนองานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษไปเรียบร้อยแล้ว”